

Số: /STTTT-TTBCXB
V/v thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo
của Trung ương

Kiên Giang, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Báo Kiên Giang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Công văn số 961/UBNDT-KHTC ngày 11/6/2024 của Ủy ban dân tộc về việc triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng kết quả điều tra DTTS; Công văn số 2038/VNNIC ngày 19/6/2024 của Trung tâm Internet Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước; Công văn số 507/TTCS-TTTQ ngày 21/6/2024 của Cục Thông tin cơ sở về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2024; Công văn số 519/TTCS-TTTQ ngày 28/6/2024 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến (trên báo, tạp chí, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã; trên các bảng tin, bản tin, Cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tuyên truyền qua tổ chức hội thảo, sự kiện; lập các gian hàng tư vấn tại các trung tâm thương mại, hội chợ, sự kiện địa phương; tờ rơi, sách hướng dẫn, video):

1. Tuyên truyền trước, trong và sau thực hiện cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, diễn ra từ ngày 01/7/2024 đến 15/8/2023. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Điều tra đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là người dân thuộc các địa bàn điều tra để tạo sự ủng hộ, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và Nhân dân, góp phần thành công của cuộc Điều tra (kèm theo Công văn số 961/UBNDT-KHTC ngày 11/6/2024 của Ủy ban dân tộc).

2. Tuyên truyền, lan tỏa, quảng bá rộng rãi tới các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ, người dân tại địa phương về “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước”. Tuyên truyền về lợi ích của các dịch vụ số (website/email) gắn liền tên miền “.vn” và các hoạt động của Chương trình; các câu chuyện thành công của doanh

nghiệp, cá nhân sử dụng các dịch vụ số (website/email) gắn liền tên miền ".vn" (kèm theo Công văn số 2038/VNNIC ngày 19/6/2024 của Trung tâm Internet Việt Nam).

3. Tăng cường tuyên truyền “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024 với chủ đề “Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người”. Tuyên truyền chính sách, pháp luật về đưa người Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Thông tin các nội dung: phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc (*Tổng đài quốc gia 111*); các hoạt động ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, di cư tự do; hoạt động cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài, môi giới, tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc, học tập, du lịch và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác để kịp thời phát hiện vụ việc mua bán người qua biên giới; kết quả đấu tranh phòng, chống mua bán người của các lực lượng chức năng; các mô hình truyền thông về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng hoạt động có hiệu quả; công tác giải cứu, bảo vệ, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân về phòng, chống mua bán người. Tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (kèm theo Công văn số 507/TTCS-TTTQ ngày 21/6/2024 của Cục Thông tin cơ sở).

4. Tuyên truyền Công điện số 58/CD-TTg ngày 16/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật về Thú y, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là các Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị, đồng thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng (kèm theo Công văn số 519/TTCS-TTTQ ngày 28/6/2024 của Cục Thông tin cơ sở).

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TTBCXB, dnlinh.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Phà Ca